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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 

สมัยประชมุวิสามัญ  สมัยท่ี  2 /2564  ครั้งท่ี 1  
วันที่  14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 
ผู้มาประชุม 

ล้าดับ ชื่อ-สกลุ ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายยงยุทธ    ดีค าวงค์ ประธานสภา อบต.น้ าเกี๋ยน ยงยุทธ    ดีค าวงค์  
2 นายกัณหา     ธนะวงค์ รองประธานสภา อบต.น้ าเกี๋ยน กัณหา    ธนะวงค์  
3 นายไชยรตัน์  ดีอิ่นค า สมาชิกสภา อบต.น้ าเกีย๋น ไชยรัตน์  ดีอิ่นค า  
4 นายพัฒน์     ค านนฐี สมาชิกสภา อบต.น้ าเกีย๋น พัฒน ์  ค านนฐี  
5 นางสุภาพ     ใจจันทร์ สมาชิกสภา อบต.น้ าเกีย๋น สุภาพ  ใจจันทร ์  
6 นายสันต์      ศรสดีา สมาชิกสภา อบต.น้ าเกีย๋น สันต์    ศรสดีา  
7 นางขันทอง   ดีพิชัย สมาชิกสภา อบต.น้ าเกีย๋น ขันทอง   ดีพิชัย  
8 นายสุชาติ     ดีสุดหล้า สมาชิกสภา อบต.น้ าเกีย๋น สุชาติ    ดีสุดหล้า  
 
ผู้ไมม่าประชุม - ผู้ขาดประชุม - ผู้ลาประชุม  -  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล้าดับ ชื่อ-สกลุ ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ส.ต.อ.เสง่ียม  สายอุทธา ปลัด อบต.น้ าเกี๋ยน/ปฏิบัติหนา้ที่

นายก อบต.น้ าเกี๋ยน 
ส.ต.อ.เสง่ียม  สายอุทธา  

2 นายผ่อง มหาวงศนันท์ ก านันต าบลน้ าเกี๋ยน ผ่อง มหาวงศนันท์  
3 นางธัญชนก ศรีทองสุข หัวหน้าส านักปลัดฯ ธัญชนก ศรีทองสุข  
4 นายต๋อม  คุณะยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต๋อม  คุณะยศ  
5 นายอดิศร   ศรีจันทร์ด ี ผอ.กองช่าง อดิศร   ศรีจันทรด์ ี  
6 นางสุวลักษณ์  สนทมิ ผอ.กองคลัง สุวลักษณ์  สนทิม  
7 นายปรีชา  ดีสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ปรีชา  ดีสม  
8 นายพิสูจน์ เกียนเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พิสูจน์ เกียนเรือน  
9 นางสุภาพร  ชิณวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุภาพร  ชิณวงศ ์  

10 นายจิตติกร  ล าทะสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่1 จิตติกร  ล าทะสอน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน   



สมัยประชุมวิสามัญสมัยท่ี  2 /2564   
ครั้งที่  1 

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม  2564 
  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 

 
      เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้วประธานสภาฯได้ตรวจสอบลายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้ด าเนินการประชุมต่อไป 
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น. 

   ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ประธานสภาฯ ไดอ่้านประกาศอ าเภอภูเพียง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลน้ าเกี๋ยน สมัยวิสามัญสมัยที่  2  ประจ าปี 2564  ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้ง ที่ 1 ในวาระท่ี 1 
มีเรื่องแจ้งให้ทราบและด าเนินการดังต่อไปนี้  
  1.1 เรื่องการเสียชีวิตของนายมังกร ดีปินตา นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 
ตามท่ีทุกท่านได้รับทราบแล้วกรณี นายมังกร ดีปินตา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ได้
เสียชีวิตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 
ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัว
ผู้เสียชีวิต และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนที่ได้สูญเสียผู้น าไปแบบกระทันหันและในการนี้ก็ท าให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน 
พ้นจากต าแหน่งไปด้วย ส าหรับภารกิจในการบริหารในอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารก็จะเป็นปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไปจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งและได้ผู้บริหารมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
 

  1.2 เรื่องการลาออกของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 
ประธานสภาฯ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้แจ้งเรื่องการเสียชีวิตของนายมังกร ดีปินตา นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนและภารกิจในการบริหารในอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารก็จะเป็นปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้บริหาร
มาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ซึ่งได้ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนด้วยนั้น ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก
ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ตรวจสอบ
องค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้พิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบในการขอลาออกจาก
ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ตามที่เสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติโดย
เปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

   ที่ประชุม -มีมตเิห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8  คะแนนเสียง 
-มีมตไิม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง – คะแนนเสียง 
-งดออกเสียง - คะแนนเสียง 

ประธานสภาฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและได้ลงนามในค าสั่งให้เลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนพ้นจากต าแหน่ง 

 
 

 1.3 เรื่องการเลือก.../ 
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  1.3 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยนชั่วคราว 
   ประธานสภาฯ  กล่าวกับที่ประชุมว่าตามท่ีได้มีมติเห็นชอบในการลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนไปแล้วนั้น ท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง จ าเป็นจะต้องมีการเลือกคนใหม่มาแทนแต่
เราได้บรรจุระเบียบวาระไว้ในวาระท่ี 4 แล้ว แต่เนื่องจากการประชุมจ าเป็นจะต้องมีเลขานุการท า
หน้าที่ตลอดการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
น้ าเกี๋ยนชั่วคราวท าหน้าที่เป็นการเฉพาะก่อน ส าหรับวิธีการเลือกนั้นให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่ตน
เห็นสมควรตามคุณสมบัติที่ระเบียบก าหนดคือสามารถเลือกได้จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น
หรือเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง สมาชิกแต่ละท่านเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งคนและต้องมีผู้รับ
รองไม่น้อยกว่าสองคน ส าหรับชื่อที่จะเสนอนั้นสามารถเสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาด าเนินการ 

ที่ประชุม  นายไชยรัตน์ ดีอ่ินค า ต าแหน่งสมาชิกสภาฯเสนอชื่อนางสุภาพ ใจจันทร์ ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ 
   เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนเป็นการเฉพาะชั่วคราว    

   ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 
   ที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯรับรองจ านวนสองคนคือนายกัณหา ธนะวงค์ และ นายสุชาติ ดีสุดหล้า  
   ประธานสภาฯ  สอบถามมีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเสนอเพ่ิมก็ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็นผู้

ได้รับเลือก มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าทุกท่านเห็นชอบ ขอให้ผู้ที่ได้รับ
เลือกปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน   
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564   

ประธานสภาฯ แจ้งให้เลขานุการสภาชั่วคราวแจ้งรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแจ้ง
จนครบทุกรายการแล้ว ได้สอบถามทีป่ระชุมตามที่เลขานุการสภาชั่วคราวได้แจ้งรายงานการประชุมให้
ทราบและจากการตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
ครั้งหนึ่งแล้ว  และได้ปิดประกาศไว้หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล มีท่านใดจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเม่ือเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  โดยให้ลงมติ
โดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

   ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 8 คะแนนเสียง 
-มีมตไิมร่ับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง – คะแนนเสียง 
-งดออกเสียง - คะแนนเสียง 

   ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมี
ข้อความตอนใดหรือค าใดๆ  ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย  หรือให้มีการโฆษณาประกาศ  ให้
ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้แจ้งต่อที่ประชุม  เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ ได้ตรวจสอบองค์
ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้เพียงใด 
โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

   ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 8 คะแนนเสียง 
-มีมติไม่เห็นชอบ – คะแนนเสียง 
-งดออกเสียง – คะแนนเสียง 
 

ประธานสภา.../ 
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ประธานสภาฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเป็นหลักฐาน 
      
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่จะพิจารณา 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  4.1 การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาแทนต้าแหน่งที่ว่างกรณีลาออก  

   ประธานสภาฯ  กล่าวกับที่ประชุมว่าตามท่ีได้มีมติเห็นชอบในการลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนไปแล้วนั้น ท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง จ าเป็นจะต้องมีการเลือกคนใหม่มาแทนที่
ว่าง จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ส าหรับ
วิธีการเลือกนั้นให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรตามคุณสมบัติที่ระเบียบก าหนดคือสามารถ
เลือกได้จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้นหรือเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง สมาชิกแต่
ละท่านเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งคนและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส าหรับชื่อที่จะเสนอนั้นสามารถ
เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด าเนินการ 

ที่ประชุม  นายพัฒน์ ค านนฐี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนเสนอชื่อนางขันทอง ดีพิชัย สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน    

   ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 
   ที่ประชุม  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนรับรองจ านวนสามคนคือนายสันต์ ศรสีดา,นางสุภาพ 

ใจจันทร์ และนายไชยรัตน์ ดีอิ่นค า  
   ประธานสภาฯ  สอบถามมีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเสนอเพ่ิมก็ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็นผู้

ได้รับเลือก มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าทุกท่านเห็นชอบ ขอให้ผู้ที่ได้รับ
เลือกปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน และเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไป 
 
  4.2 กิจการที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
   4.2.1 การพิจารณาการจดัที่ดินท้ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การด้าเนินงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

ประธานสภาฯ  กล่าวกับที่ประชุมว่าตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลน้ าเกี๋ยน ได้เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน พิจารณาเห็นชอบน าพื้นที่ไป
ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน รายละเอียดตามหนังสืออ าเภอภูเพียง ที่ นน1518.1/ว425 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ด้วยคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน กรมป่าไม้ เห็นชอบก าหนดพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดน่าน จ านวน 15 พื้นที่ รวมเนื้อที่ 130,628 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา เป็น
พ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาบรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2564 ใน
การนีม้ีพ้ืนที่เป้าหมายในต าบลน้ าเกี๋ยน จ านวน 1,163 ไร ่2 งาน 4 ตารางวา 
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ให้ด าเนินการประชุมสภา เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบน าพ้ืนที่ไปด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
เพ่ือใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส าเนาให้ทุกท่านแล้ว 
จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา จากเอกสารข้อมูลที่ได้รับ ของพ้ืนที่ต าบลน้ าเกี๋ยน ที่อยู่ใน
พ้ืนที่โซน C หรือโซนอนุรักษ์ จ านวน 1,021 ไร่ 42 ตารางวา พื้นที่โซน E หรือโซนเศรษฐกิจ  
จ านวน 142 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา ในโซน A และนอกโซนนิ่งไม่มี รวมแล้วมีจ านวน 1,163 ไร่  
2 งาน 4 ตารางวา มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็ขอให้
แจ้งต่อที่ประชุมได้ 

ที่ประชุม  -นายกัณหา ธนะวงค์ สมาชิกสภาและรองประธานสภา แจ้งที่ประชุมว่าตามที่ได้ร่วมกับหลายท่านใน 
ที่นี้ลงส ารวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พื้นที่ส ารวจจ าได้ว่ามีมากกว่านี้ แต่ตอนนั้น
ประชาชนขอให้ด าเนินการส ารวจในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเราเองก็ไม่ทราบว่าแต่ละพ้ืนที่อยู่ในโซนใด  
ในส่วนที่ไม่สามารถน ามาจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนก็จะมีคงเหลือจากท่ีเราส ารวจไปแล้วอยู่พอสมควร 
หวังว่าทางรัฐบาลก็คงจะหาแนวทางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่นั้นๆต่อไป  

ประธานสภาฯ  สอบถามมีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ 
ประชุมแล้วจึงขอให้พิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบน าพ้ืนที่ไปด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน เพ่ือใช้
ประกอบการยื่นค าขออนุญาตใช้พื้นที่ในการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การ
ด าเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ต่อไป หรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธี
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

   ที่ประชุม -มีมตเิห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8  คะแนนเสียง 
-มีมตไิม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง – คะแนนเสียง 
-งดออกเสียง - คะแนนเสียง 

ประธานสภาฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน 
ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบตามล าดับ และเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไป 
 

         4.2.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต้าบลน้้าเกี๋ยน                      

   ประธานสภาฯ  กล่าวกับที่ประชุมว่าตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนได้เลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนและได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดไปนั้น เนื่องจากมีผู้
ที่ได้รับเลือกหลายท่านได้พ้นจากต าแหน่งไป ท าให้จ าเป็นจะต้องมีการเลือกคณะกรรมการใหม่ขึ้นมา
ปฏิบัติหน้าที่ ส าหรับวิธีการเลือกนั้นให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภาผู้ที่ตนเห็นสมควรแต่ละท่าน
เสนอชื่อได้เพียงหนึ่งคนและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส าหรับชื่อที่จะเสนอนั้นสามารถเสนอได้
โดยไม่จ ากัดจ านวน โดยคณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน จึงขอให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาก าหนดจ านวนคณะกรรมการก่อนว่าจะใช้จ านวนกี่คน 

ที่ประชุม  นายกัณหา ธนะวงค์ ต าแหน่งสมาชิกสภาฯเสนอว่าควรใช้จ านวน 3 คน และไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามจ านวน 
   ที่เสนอมาคือ 3 คน ดังนั้นขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อได้ 
ที่ประชุม  นายสันต์ ศรสีดา สมาชิกสภาฯเสนอชื่อนายพัฒน์ ค านนฐี สมาชิกสภา โดยมีนางขันทอง ดีพิชัย  และ  

นายสุชาติ ดีสุดหล้า เป็นผู้รับรอง 
   ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
   ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
   ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อคนต่อไป 
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ที่ประชุม  นายสุชาติ ดีสุดหล้า สมาชิกสภาฯเสนอชื่อนายไชยรัตน์ ดีอ่ินค า สมาชิกสภาฯ โดยมีนางสุภาพ ใจ 
จันทร์และนายพัฒน์ ค านนฐี เป็นผู้รับรอง 

   ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
   ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
   ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อคนต่อไป 

ที่ประชุม  นายไชยรัตน์ ดิ่นค า สมาชิกสภาฯเสนอชื่อนางสุภาพ ใจจันทร์ สมาชิกสภา โดยมีนายกัณหา  
ธนะวงค์ และนายสันต์ ศรสีดา เป็นผู้รับรอง 

   ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
   ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเสนอเพ่ิมและชื่อที่เสนอครบตาม
จ านวนที่ก าหนดถือว่าทุกท่านได้รับเลือกก็ขอให้ มีท่านใดมีความเห็นหรือมีอะไรจะเพ่ิมเติมในเรื่องนี้
อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม นางขันทอง ดีพิชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน กล่าวกับท่านประธานสภาฯ 
  และแจ้งที่ประชุมว่าขออนุญาตนัดหมายคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาทั้งสามท่าน 
 เพ่ือประชุมในครั้งแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น.ณ ห้องประชุมกิจการสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน เพื่อให้คณะกรรมการเลือกกันเองท าหน้าที่ประธานกรรมการและ
เลขานุการรวมถึงตรวจเรื่องอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอให้คณะกรรมการร่วมประชุมตามก าหนด 
   ที่ประชุม  คณะกรรมการทั้งสามท่านรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะเป็นเรื่องอ่ืนๆที่ประชุมมีเรื่องใดจะแจ้งที่ประชุมก็ขอเชิญได้ ในเมื่อ 

ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมอีกจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านพร้อมกับกล่าวปิดการประชุม 
ปิดการประชุมเวลา      ๑2.50 น. 
การประชุมครั้งต่อไป  - 
 

                               ขันทอง ดีพิชัย    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางขันทอง  ดีพิชัย) 
                                                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน       
                                                                    14 กรกฎาคม 25๖4   
                                          

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
          พัฒน์  ค านนฐี     ประธานคณะกรรมการ                  ไชยรัตน์  ดีอิ่นค า      กรรมการ   
      (นายพัฒน์  ค านนฐี)                                           (นายไชยรัตน์  ดีอ่ินค า)     
          สุภาพ ใจจันทร์    กรรมการและเลขานุการฯ 
      (นางสุภาพ ใจจันทร์) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
 

                                                                     ยงยุทธ  ดีค าวงค์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                  (นายยงยุทธ  ดีค าวงค์) 
                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน 
                                                                            4 สิงหาคม 2564 
 


